



ประกาศเทศบาลตำบลหางดง  
เรื่อง หลักสูตรการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

\*\*\*\*\*

ด้วยปัจจุบัน วิธีของการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป คนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน และใช้บริการอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารมากขึ้น ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลหางดง มีสถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๙ ราย ซึ่งหากสถานที่จำหน่ายอาหารปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะ อาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีการประกาศกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกมาเพื่อควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่ หมวดที่ ๑ สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร หมวดที่ ๒ สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธี การทำ ประกอบหรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร หมวดที่ ๓ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ และหมวดที่ ๔ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งในหมวด ๔ นอกจากผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการเตรียมประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารแล้ว ผู้ประกอบกิจการจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร ๖ ชั่วโมง และผู้สัมผัสอาหารจะต้องผ่านการอบรม ๓ ชั่วโมง

ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกมาเพื่อควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเมื่อกฎกระทรวงออกมาแล้ว ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว หากฝ่าฝืนยอมมีโทษตามกฎหมายกล่าว คือ ผู้ใดประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ใดประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท และหากผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารได้ทราบข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารของผู้ประกอบการให้ถูกสุขลักษณะมีความสะอาดปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค รวมถึงผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารด้วยต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง